

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2564

เวทีที่ 1: ถอดบทเรียนการจัดการวิกฤติโควิด-19 : ทำอย่างไรไม่ให้มีใครถูกทิ้ง
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน fanpage สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

สังคมไทยผ่านวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงกลางปี 2564 ความสำเร็จในการควบคุมการติดเชื้อในระยะเริ่มต้น (2563) กลายเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาปัจจุบัน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคที่คุกคามวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน มาตรการการควบคุมโรคที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์ ห้ามประกอบกิจการที่มีความเสี่ยง การกำหนดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงความล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความล้มเหลวของการจัดการภาครัฐ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้คนในสังคม ทั้งยังมี “ผู้ถูกทิ้ง” ไร้ข้างหลังอีกจำนวนมาก การสัมมนาครั้งนี้ต้องการตอบคำถามสำคัญว่า ใครยังคง “ถูกทิ้ง” อยู่ในวิกฤตินี้ มีบทเรียนอะไรบ้างจากการขับเคลื่อนของภาคีภาคประชาชนในการช่วยเหลือกันเอง และจะมีข้อเสนอหรือปฏิบัติการต่อไปอย่างไร เพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไร้ข้างหลังเช่นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอบทเรียนจากโครงการวิจัย และปฏิบัติการของภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอต่อสาธารณะในการปรับบทบาทของภาครัฐในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ในขณะเดียวกันพัฒนาแนวทางในการขยายผล และเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทภาคสังคมในการหนุนเสริมและลดช่องว่างจากการดำเนินงานของภาครัฐ

ร่างกำหนดการ

13.30 – 13.45 น.	กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดสัมมนาประจำปี 2564 รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.45 – 15.45 น.	นำเสนอบทเรียนจากโครงการวิจัย ปฏิบัติการของภาคส่วนต่างๆ ในวิกฤติโควิด-19

	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดชานาทางเลือกในวิกฤติโควิด-19 โดย ดร.ศยามล เจริญรัตน์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สูงอายุยากจนในภาวะวิกฤติโควิด-19: ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดย ดร.มนทกานต์ ฉิมمامีและ ดร.สุรางค์รัตน์ จำเริญพร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บทเรียนจากการตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยชุมชน (ComCOVID) โดย คุณอารี คุ่มพิทักษ์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย - บทเรียนจากโครงการ #น้องฉันต้องได้เรียน โดย นายธัญธรณ์ โรจน์หมามงคล ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรบริหาร สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บทเรียนจากภาคประชาสังคมในงบฟื้นฟู 4 แสนล้าน โดย คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตูลาพันธ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ <p>ดำเนินรายการโดย ดร.สุรางค์รัตน์ จำเริญพร</p>
15.45 – 16.00 น.	สรุปประเด็นการสัมมนา: ข้อเสนอเพื่ออนาคต